

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ประเมินศักยภาพผลิต 'ข้าว' ๖๔ ศูนย์ชุมชนสอบผ่านฉลุย
๒. เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีผ่านการรับรองกว่า ๕๐ ตันต่อศูนย์
๓. แม่ฮ่องสอน-ลำพูน ช่วยเกษตรกรทำตลาดโดยตรง
๔. จ.เลยเตรียมความพร้อมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร
- ๕ ร้อยได้เร่งผลักดันสหกรณ์พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๖. พักหนี้ชาวนา ประยุทธินิยมสั่งคลังศึกษาด่วน กบง.ลดราคาเบนซินเอาใจคนรวย
คนจนจุกขึ้นแอลพีจีคร้วเรือน-ขนส่ง
๗. ชาวนาเร่งเกี่ยวข้างหนีฝน ฤดูการว่างเหลือ ๘ พันบ.
๘. ธ.ก.ส.ปูพรมจ่ายเงินชาวสวนยาง คาดก.พ.๕๘ ครบทุกราย
กนอ.ดึงเงินลงทุนนิคมอุตสาหกรรม
๙. เอฟเทชแผนใน ๕ ปีใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ดันตลาดเทียบสากล
๑๐. วางยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตมันฯ ชูเทคโนโลยี ตั้งเป้า ๔๐ ล้านตันปี ๖๐
๑๑. ประชาพิจารณ์ราคาอ้อย ๙๐๐ บ./ตัน ชาวไร่จ่อยื่นรัฐขอกู้เพิ่มอีก ๑๖๐ บาท
๑๒. โรคระบาดในปลาหรือโรคแผลเน่าเปื่อย
๑๓. กนอ.จับมือเงินพัฒนายาง ชูสารพัดสิทธิประโยชน์ หวังดึงลงทุนเมืองไทย
๑๔. เจ้าของวัวควายเชียงใหม่รายกักพื้นที่สัตว์
๑๕. การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-movement)
๑๖. คิดจะเด่นอย่าดีแต่เด่นตาม

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์

เดลินิวส์
คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน
คม ชัด ลึก
เดลินิวส์
มติชน
เดลินิวส์

แนวหน้า

ประเมินศักยภาพผลิตข้าว 64 ศูนย์ชุมชนสอบผ่านฉลุย

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ติดตามประเมินผล โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 พบว่า ศูนย์ข้าวชุมชนร้อยละ 64 ของจำนวนทั้งหมดสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ โดยปริมาณผลผลิตและผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีเฉลี่ย 58.71 ตันต่อศูนย์ มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 50 ตันต่อศูนย์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่กระจายเมล็ดพันธุ์ ปี 2557/58 ได้ถึง 4,194 ไร่ต่อศูนย์ เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถขายได้ในราคา 23 บาทต่อกก. มีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตแล้วเฉลี่ย 6,900 บาทต่อไร่ ขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป ขายได้ในราคา 16 บาทต่อกก. และมีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตแล้วเฉลี่ย 3,900 บาทต่อไร่

สำหรับหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 900 บาทต่อตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก 566 กก.ต่อไร่ เป็น 654 กก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 88 กก.ต่อไร่ ทำให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น จากก่อนมีโครงการ 2,980 บาทต่อไร่ เป็น 5,060 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 2,080 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในส่วนหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การเตรียมดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปลูกในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพดินตลอดจนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและสามารถนำไปขยายผลเพื่อสนับสนุนโครงการในระยะต่อไป

ผลผลิตข้าวสมบูรณ์



เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพ่วงการรับรอง กว่า 50 ตันต่อศูนย์

เศรษฐกิจ เกษตร

นายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลใหญ่ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 นั้น

มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชาวนาในชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการร่วมกันพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน รวม 55 ศูนย์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์และอ่างทอง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ศูนย์ละ 50 ตันต่อศูนย์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ปีละ 3,300 ไร่ต่อศูนย์

สำหรับการดำเนินงานของเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวใน 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สุรินทร์ อุรธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อ่างทอง และ นครศรีธรรมราช มีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตข้าว อย่างน้อย 1,000 บาทต่อตัน ภายใต้งบประมาณปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ล่าสุด พบว่า ศูนย์ข้าวชุมชนร้อยละ 64

ของจำนวนทั้งหมดสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ โดยปริมาณผลผลิตและผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดี เฉลี่ย 58.71 ตันต่อศูนย์ มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 50 ตันต่อศูนย์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่กระจายเมล็ดพันธุ์ ปี 2557/58 ได้ถึง 4,194 ไร่ต่อศูนย์ ที่อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 14 กก.ต่อไร่ เกษตรกรผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์สามารถขายได้ในราคา 28 บาทต่อ กก. มีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตแล้วเฉลี่ยประมาณ 8,900 บาทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป ขายได้ในราคา 16 บาทต่อ กก. และมีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตแล้วเฉลี่ย 3,900 บาทต่อไร่

ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีรายได้สุทธิมากกว่าเกษตรกรผู้ผลิตข้าวทั่วไป 3,000 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ในภาพรวมศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการดังกล่าว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายได้ 2,055 ตันต่อปี กระจายได้ในพื้นที่ 102,780 ไร่ ดังนั้น โครงการในระยะต่อไปควรจะสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายเพิ่ม

และคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ รวมถึงเกษตรกรสมาชิกมีความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหมู่บ้านต้นแบบการลดต้นทุน การผลิตข้าว พบว่า สามารถลดต้นทุน การผลิตได้ 900 บาทต่อตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 588 กก.ต่อไร่ เป็น 654 กก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 88 กก.ต่อไร่ ทำให้ มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น จากก่อนมีโครงการ 2,980 บาทต่อไร่ เป็น 5,060 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 2,080 บาทต่อไร่

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในส่วนหมู่บ้านต้นแบบ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การเตรียมดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปลูกในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพดิน ตลอดจนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและสามารถนำไปขยายผลเพื่อสนับสนุนโครงการ ในระยะต่อไป

แม่ฮ่องสอน-ลำพูน ช่วยเกษตรกรทำตลาดโดยตรง

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการจัดงานตลาดเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และลำพูน ว่า ได้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัย

และร้านค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจริง จึงช่วยให้เกิดช่องทางกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้น เป็นช่องทางการจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน รูปแบบการจัดงานสไตล์ล้านนา กาดมั่ว วางแอร์ และกางร่มสำหรับร้านค้าเกษตรกร และเดินที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่วยให้เกิดช่องทางกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้น เป็นการจำหน่ายให้ผู้บริโภค โดยตรงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และทราบความต้องการของผู้บริโภค ในส่วนของผู้บริโภคนั้นเกิดประโยชน์ คือ ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด, สดใหม่ ได้รับทราบข้อมูลการผลิตจากแหล่งขายโดยตรง และได้รับความรู้ด้านการเกษตร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดงานภาพรวมอยู่ในระดับดีและเห็นด้วยกับการจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าว.

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์ ในการนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสหกรณ์ ได้เตรียมความพร้อมโดยให้สหกรณ์และกลุ่ม
และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพักหนี้ เกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกให้ถูกต้อง
เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ครบถ้วน แล้วจัดทำเอกสารการพักชำระหนี้
หรือลดภาระหนี้ให้
จ.เลยเตรียมความพร้อม สมาชิก ตามสัญญา
เงินกู้ที่แจ้งเข้าร่วม
โครงการ เพื่อจะได้จัด
84 ๒

โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร

ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่าน ทำการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ต่อไป
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 14 แห่ง มี สำหรับกิจกรรมประกอบโครงการพัก
สมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม หนี้เกษตรกรรายย่อย คือ กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ
โครงการ จำนวน 3,273 คน รวมมูลค่าหนี้ 228.40 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 14 แห่ง
ล้านบาท เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และการมอบ
และกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการชดเชยโดย ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ คาดว่าจะสามารถพัฒนา
รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 4 อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกให้สามารถ
ละ 4 ต่อปีในกรณีหนี้ค้างชำระและร้อยละ 3 ส่งชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้
ต่อปี ในกรณีหนี้ปกติ ประมาณ 7 ล้านบาท ที่สำคัญ คือ จะทำให้เกิดการออมของสมาชิก
ได้เป็นอย่างดี.

ร้อยเอ็ดเร่งผลักดันสหกรณ์ พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยเอ็ด : นายเสถียรพงษ์ อินเพน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน โดยมีผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเสถียรพงษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการต่อเนื่องสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ร้อยเอ็ด จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงร่วมกันประเมินศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2558

นายเสถียรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้น 8 รุ่นๆ ละ 20 คน โดยรุ่นแรก ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่จำกัด รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงคำ จำกัด รุ่นที่ 3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำกัด รุ่นที่ 4 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาธวัชบุรี รุ่นที่ 5 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ศรีและคำพอง รุ่นที่ 6 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแซ่ จำกัด รุ่นที่ 7 ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน จำกัด และรุ่นที่ 8 ณ สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จำกัด

พักหนี้ชาวนา

ประยุทธ์นิยมนั่งคลังเร่งศึกษาด่วน

กบง.ลดราคาเบนซินเอาใจคนรวย A

คนจนจุกขึ้นแอลพีจีกริ้วเรือ-ขนส่ง

โพสต์ทูเดย์ > ประยุทธ์ ชี้ใจ
ชาวนา สั่งคลังศึกษาพักหนี้
ลดราคาเบนซินแต่ขึ้นแอลพีจี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาล
กำลังสั่งการให้กระทรวงการคลังไป
เร่งดำเนินการศึกษาหาแนวทางการ
พักหนี้ชาวนาว่าทำได้อย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะให้ชาวนามา
ลงทะเบียนเนื่องจากปัจจุบันมีหนี้สิน
อยู่ในธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
สถาบันการเงินอื่นๆ อยู่แล้ว เมื่อลง
ทะเบียนก็จะรู้ว่าจะพักหนี้ได้อย่างไร
“จะแก้ปัญหานี้ชาวนาต้อง
แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ ไม่เช่นนั้น

ชาวนาก็กลับมาเป็นหนี้อีก คนไทย
67 ล้านคน เป็นหนี้ 67 ล้านล้าน
บาท จะเอาเงินมาจากไหนถึงจะแก้
หนี้ได้ จึงต้องแก้ทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาล
กำลังทำอยู่” นายกรัฐมนตรี กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการ
แก้ปัญหานี้ชาวนาต้องเป็นไป
ทั้งระบบ ตั้งแต่การแก้ปัญหานี้
หนี้สิน ราคาสินค้าพืชผลการเกษตร
ระบบกระบวนการผลิต และตลาด
กลางซื้อขายสินค้า

วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) ที่มีนายณรงค์ชัย อัครเศรณี
รมว.พลังงาน เป็นประธาน ได้รับ

โครงสร้างราคาพลังงานอีกรอบ โดย
มีมติลดการอุดหนุนราคาขายปลีก
ของก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ด้วยการ
ขยับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัว
เรือนและขนส่งทันที 50 สตางค์/กก.
จากราคา 22.63 บาท/กก. เป็น
23.13 บาท/กก. จากเดิมที่ประกาศ
ว่าจะปรับขึ้นหลังปีใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลยัง
อุดหนุนแอลพีจีอยู่อีก 1.30 บาท/
กก. ซึ่งจะต้องมีการทยอยปรับขึ้น
นอกจากนี้ กบง.ยังมีมติปรับ
ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและ
แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 60 สตางค์/
ลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ อี85

สำหรับน้ำมันดีเซลซึ่งมีปริมาณ
การใช้สูงถึงวันละ 60 ล้านลิตร และ
ส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่าง กบง.
มีมติให้เพิ่มอัตราจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 60
สตางค์/ลิตร ทำให้ราคาขายปลีก
ไม่ลดลง ยังอยู่ที่ 29.39 บาท/ลิตร
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะ
รัฐมนตรี วันที่ 18 พ.ย.นี้ รัฐบาล
จะพิจารณาปรับเพิ่มค่าครองชีพ
ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้ไม่ถึง
1 หมื่นบาท ขึ้นมาอีกเดือนละ 500-
1,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมเจ้า
หน้าที่ของรัฐ 3.8 แสนคน โดยมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ■

ชานาเร่งเกี่ยวข้าวหนีฝน ลดราคาร่วงเหลือ 8 พันบ.

7 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคม ค่อนข้างมาก

โรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวทุกประเภทลดต่ำลงมาก เพราะชานาต่างเร่งเกี่ยวเกี่ยวและนำผลผลิตข้าวออกขาย หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้จึงมีความชื้นสูง เมล็ดไม่สมบูรณ์ ขณะเดียวกันผู้ส่งออกได้ชะลอการรับซื้อข้าวจากโรงสี เพราะการส่งออกข้าวในตลาดโลกชะลอตัว ซึ่งยอมรับว่าผู้ประกอบการโรงสีค่อนข้างกดดัน เพราะต้องรับซื้อข้าวจากชานาไว้รอให้ผู้ส่งออกมารับซื้อต่อ เนื่องจากผู้ส่งออกรายใหญ่มีไม่เกิน 10 ราย ยิ่งทำให้โรงสีต้องรับภาระเก็บข้าวจนกว่าการส่งออกจะกลับมาคล่องตัวอีกครั้ง

“ขอยืนยันว่าแม้ผลผลิตข้าวที่ออกมามากในเวลานี้ รวมทั้งโรงสีต้องเก็บไว้ปริมาณมาก แต่ยังไม่มีการส่งออกการปฏิเสธรหรือชะลอรับซื้อข้าวจากชานาแต่อย่างใด”

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาซื้อขายข้าวในประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคา ต้นละ 7,900-8,000 บาท ขณะที่ข้าวสารราคาต้นละ 12,000-13,000 บาท เท่านั้น ขณะที่ราคาของผู้ส่งออกสามารถขายได้นั้นสูงกว่าราคาที่ซื้อจากโรงสี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกษิติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้ส่งออกต้องชะลอการส่งออก เกิดจากขณะนี้ประเทศจีนและประเทศผู้นำเข้าอื่น ๆ ชะลอการนำเข้าข้าว เนื่องจากรอดูสถานการณ์ข้าวที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า โดยเฉพาะข้าวจากเวียดนาม ที่ออกมามากที่สุดในเดือน ก.พ. 58

ขณะที่ผลผลิตจากอินเดีย ปากีสถาน มีแนวโน้มว่าจะออกมามากขึ้น และอาจเห็นว่าการซื้อข้าวในช่วงดังกล่าว ราคาข้าวอาจลดลงได้อีก อย่างไรก็ตาม ยังมีความมั่นใจว่าปีนี้ไทยจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันอย่างแน่นอน

ทั้งนี้แม้ว่าผลผลิตข้าวจากประเทศคู่แข่งอื่น ๆ จะออกมามาก แต่ไม่มั่วห้วงมากนัก เพราะมีราคาที่สูงกว่าไทย โดยเฉพาะเวียดนาม ที่ก่อนหน้านี้ ได้ส่งออกข้าวไปจีนทางชายแดนอย่างมาก ทำให้ข้าวเหลือไม่มากนัก และผู้ส่งออกได้รับสัญญาณที่ดีจากผู้นำเข้าในตลาดเดิมที่ไทยเคยครองส่วนแบ่งตลาดว่า ต้องการนำเข้าข้าวจากไทย เช่น ฮองกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิหร่าน เป็นต้น.

ธ.ก.ส.บูรณาการจ่ายเงินชาวสวนยาง

ภาคก.พ.58ครบทุกราย-กนอ.ตั้งเงินลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยาง

● ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินชาวสวนยางเต็มสูบ คาดภายใน ก.พ.58 ถึงมือถึง 8 แสนกว่าราย จีเอ็มนครเร่งขึ้นทะเบียนภายใน 15 ธ.ค.นี้ ด้าน กนอ.เตรียมลงนามความร่วมมือ “ริบเบอร์ แวลเลย์ กรุป” ยักษ์ใหญ่จากจีน พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมยางครบวงจร

นายถิษณัฏ วัฒนาวชิ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เริ่มนำร่องจ่ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและอำนาจเจริญ วงเงิน 27.98 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 3,801 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 28,012.25 ไร่ ไปตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คาดว่าวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ จะเริ่มทยอยจ่ายในส่วนของจังหวัดที่เหลือตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งเข้ามา ซึ่งล่าสุดมีประมาณ 7,000 ราย

๖ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวสวนยางได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 8.2 แสนครัวเรือน วงเงิน 8,200 ล้านบาท จำนวน 8.2 ล้านไร่ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สำหรับชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยขอให้เร่งไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกยางพาราภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อขอรับสิทธิได้รับเงินชดเชยในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ส่วนที่เกินจะจ่ายครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนข้างเข้งวด โดยเฉพาะรายชื่อที่เพิ่งเปิดกรีดยางครั้งแรก ทำให้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง แต่หลังจากมีการดำเนินตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วและมีข้อมูลส่งเข้ามาที่ธนาคารก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ ส่วนรายที่ไม่ได้เป็นลูกค้าก็ต้องมาเปิดบัญชีกับธนาคารก่อน

ด้าน นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย

ว่า กนอ.เตรียมจะร่วมเดินทางไปกับคณะของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายนนี้ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง กนอ. และบริษัท ริบเบอร์ แวลเลย์ กรุป จำกัด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกัน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางที่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นี้

“การเซ็นเอ็มโอยูครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งทางริบเบอร์ แวลเลย์ ได้พัฒนานิคมยางแบบครบวงจรในเมืองชิงเต่า และมีการตั้งมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนายางแปรรูปต่างๆ ขณะเดียวกันยังมีการลงทุนที่เป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องทำให้เกิดความเข้มแข็ง ขณะที่ไทยเองก็มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางรองรับการลงทุนเพื่อยกระดับราคาของยางของไทย จึงน่าจะเป็นประโยชน์

ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจีนเองก็ถือเป็นตลาดส่งออกยางที่สำคัญของไทย” นายวีรพงศ์ กล่าวและว่าการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องหลังจากคณะนักลงทุนจีนในกลุ่มอุตสาหกรรมยางจากมณฑลซานตง และเอกชนจาก 30 บริษัท เข้ามาเยือนไทย เพื่อร่วมศึกษาสู่ทางและการจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งมีการศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยที่มีศักยภาพ และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมความร่วมมือการลงทุนในอุตสาหกรรมยางร่วมกัน

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ที่เหลือประมาณ 755 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,247 ไร่ คาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2558 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา คาดว่าจะก่อสร้างเดือนตุลาคม 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560 โดยในอนาคตจะมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่นิคมในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก

เอเฟทชูแผนใน5ปี ใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ ดันตลาดเทียบสากล

เอเฟทประกาศเดินทางตามแผนธุรกิจ 5 ปี ปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ "เอเฟท วิชั่น 2020" เพื่อยกระดับขึ้นเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรล่วงหน้าสากล และเป็นตลาดซื้อขายโภคภัณฑ์ระดับโลกได้ในปี 2563

นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) กล่าวว่า สำหรับการก้าวขึ้นสู่ศตวรรษที่ 2 ของเอเฟท

ปรับฐาน เอเฟทได้ตั้งเป้าหมายที่จะ
ธุรกิจใหม่ ยกระดับองค์กรให้เป็น
แข่งกับตลาด ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า
ล่วงหน้าอื่นได้ เกษตรล่วงหน้าระดับสากล และสามารถเติบโต

ได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายได้ ฐานนักลงทุนและการนำสินค้าเข้าซื้อขายหรือการพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของนักลงทุนยิ่งขึ้น

โดยทิศทางหลักที่จะดำเนินการในช่วงทศวรรษที่ 2 นี้ ประกอบด้วย การปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เอเฟทได้ประสบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุความสำเร็จ รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อเป็นการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจที่จะเข้ามาซื้อขาย หรือประกันความเสี่ยง

นอกจากนี้เอเฟทจะเดินทางตามแผนธุรกิจ 5 ปี ภายใต้ "เอเฟท วิชั่น 2020" (AFET VISION 2020) เพื่อยกระดับเอเฟท ให้เป็นตลาดล่วงหน้าระดับสากล โดยการปรับฐานธุรกิจใหม่ให้เอเฟทสามารถแข่งขันกับตลาดล่วงหน้าอื่นได้ เช่น การปรับปรุงระบบการซื้อขายให้สามารถใช้โมบายล์ แทรดดิ้ง การปรับลดค่าธรรมเนียมซื้อขาย การสร้างบรรยากาศการแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์ด้วยวีรวิธไปรแกรม การพิจารณากฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาของผู้ประกันความเสี่ยงและนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค เพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ แผนระยะยาวเอเฟทจะเริ่มปรับมาตรฐานให้สามารถเป็นมาตรฐานชีวิด (Benchmark) กับตลาดล่วงหน้าระดับโลกอย่าง CME (Chicago Mercantile Exchange) เพื่อให้อยู่ในระดับสากล และประกาศให้เอเฟทเป็นเวิลด์ คลาส คอมโมดีตี เอกซ์เชนจ์ (World Class Commodity Exchange) ในปี 2563 ได้ในที่สุด

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ปีนี้ เอเฟทได้เปิดใช้ระบบซื้อขายใหม่ จากเดิม Core 2 เป็น Core 4 อย่างเป็นทางการ โดยระบบซื้อขายใหม่สามารถรองรับธุรกรรมได้มากกว่า 3 เท่าของระบบเดิม และมีความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายมากกว่าเดิมถึง 8 เท่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้า รวมถึงการออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาซื้อขายในอนาคต

สำหรับระบบการซื้อขายใหม่ Core 4 มีศักยภาพที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้มากขึ้น โดยสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้มากขึ้น และส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสถียรและสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการซื้อขายและระบบเครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ได้แก่ โมบายล์ ดีไวซ์ ต่างๆ ได้อีกทั้งยังสามารถพัฒนาหน้าจอ ให้เป็นหน้าจอซื้อขายเดียวกับตลาดอื่นๆ และหน้าจอซื้อขายเดียวกับของบริษัทโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในเอเฟทได้อีกด้วย

วางยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตมันฯ ชูเทคโนโลยีตั้งเป้า 40 ล้านตันปี 60

สมาคมมันฯตก "ปิตพิงค์" วางแผนเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเป็น 40 ล้านตันต่อปี ในปี 2560 เล็งใช้เทคโนโลยีมันเส้นชุมชน อุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนระยะล่อชุดมันเพิ่มคุณภาพผลผลิต

นายปิตพิงค์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของสมาคมผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 4 สมาคมว่า ได้หารือถึงแนวทางทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรฯที่จะสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสดจากปัจจุบัน 30 ล้านตัน/ปี เพิ่มเป็น 40 ล้านตัน/ปี ภายในปี 2560 โดยเอกชนเห็นว่าแผนดังกล่าว ควรเน้นเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและแรงงาน

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯได้สั่งการให้นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดทำแผนขับเคลื่อนภายในสิ้นเดือนธ.ค. 2557

ส่วนกรณีที่ว่าความมันสำปะหลังตกต่ำนั้นจะต้องอุดหนุนเงินทุนให้เกษตรกรชดเชยชุดมันสำปะหลัง

"ตอนนี้ผมกำลังมองเรื่องเทคโนโลยีการ

ผลิตมันเส้นชุมชน ซึ่งจะให้การสนับสนุนการจัดการเครื่องมือทำมันเส้นและที่เก็บมันเส้นแล้ว เพื่อให้เกษตรกรเก็บไว้ขายในช่วงราคาดีขึ้น" นายปิตพิงค์ กล่าว

ร่างยุทธศาสตร์มันสำปะหลังของกระทรวงเกษตรฯเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลก จะมีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกรวม 8.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 5 ตัน/ไร่ในปี 62 และ 7 ตัน/ไร่ในปี 67 จากปัจจุบันผลผลิตอยู่ที่ 3.5 ตัน/ไร่ การส่งออกต้องทำรายได้ในปี 62 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาท และปี 67 ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท

โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน จะต้องมีการรักษาระดับราคามันสำปะหลัง เช่น การสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการชะลอการชุดหัวมัน 2.มาตรการระยะสั้น 1-3 ปี จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3.ระยะปานกลาง 3-5 ปี จะมีการขยายเขตชลประทานและ 4. มาตรการระยะยาว 5-12 ปี จะต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ประชาพิจารณ์ราคาอ้อย900บ./ตัน ชาวไร่จ่อยื่นรัฐขอกู้เพิ่มอีก160บาท

ASTVผู้จัดการรายวัน - เปิดรับฟังความเห็นราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2557/58 ที่ 900 บาทต่อตันวันนี้ (18 พ.ย.) ก่อนเดินทางเปิดหีบ ชาวไร่อ้อยเตรียมพร้อมหนังสือถึง 3 รัฐมนตรีที่ดูแลขอกู้ อ.ก.ส.เพิ่มอีกอย่างน้อยเท่าปีที่ผ่านมา 160 บาทต่อตัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า วันที่ 18 พ.ย. นี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์) ราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2557/58 ที่เบื้องต้นได้คำนวณไว้ที่ 900 บาทต่อตัน โดยจะเปิดให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานได้แสดงความคิดเห็นหลังจากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ราคาที่คำนวณคิดราคาน้ำตาลดิบตลาดโลกเฉลี่ยประมาณ 18 เซนต์ต่อปอนด์ รวมค่าพรีเมียมแล้วก็ถือว่าพอที่จะไปได้ แม้ว่าขณะนี้น้ำค่าน้ำตาลดิบตลาดโลกตกต่ำเหลือเฉลี่ย

เพียง 16 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งก็ต้องรู้ราคาช่วงต่อไป "แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวยอมรับว่าจะต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ชาวไร่อ้อยต้องการ ซึ่งคงอยู่ที่นโยบายรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.ส.) เช่นที่ผ่านมาหรือไม่ โดยฤดูกาลผลิตที่ผ่านมากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้กู้ อ.ก.ส.เพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาทจากราคาประกาศ 900 บาทต่อตัน ซึ่งคิดเป็นเงินกู้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทซึ่งการชำระหนี้ทยอยจ่ายเดือนละเฉลี่ย 1,300 ล้านบาทจากรายได้การขึ้นราคาน้ำตาลสำหรับโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยจะใช้หนี้หมดช่วงสิ้นปี 2558 และหากประเมินที่รัฐรัฐให้กู้ในอัตราเดิมคือ 160 บาทต่อตัน หนี้ก็จะลากยาวไปหมดถึงกลางปี 2561

ส่วนการเปิดหีบอ้อยล่าสุดโรงงานส่วนใหญ่ต้องการเปิดวันที่ 1 ธันวาคม เพราะฝนเพิ่งมาทำให้อ้อยกำลังสะสมความหวาน แต่มีบาง

โรงต้องการเปิดวันที่ 25 พ.ย.นี้เพราะเกรงหีบไม่ทันฝนฤดูหน้า ซึ่งคงต้องพิจารณาอีกครั้ง โดยคาดว่าปริมาณอ้อยปีนี้อาจไม่ถึง 100 ล้านตัน

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยเห็นด้วยกับราคาอ้อยขึ้นต้นที่ประกาศราคา 900 บาทต่อตันแต่คงต้องทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ รัฐมนตรี 3 กระทรวงที่ดูแล คือกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และเกษตรฯ เพื่อขอให้ช่วยเหลือราคาอ้อยให้คุ้มทุนกับการผลิต โดยให้รัฐสนับสนุนแหล่งเงินกู้เช่นที่เคยดำเนินการมา

"คิดว่ารัฐบาลคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นเงินกู้ไม่ได้เป็นเงินงบประมาณอะไรต่างจากพืชอื่นทั้งข้าว ยางพาราที่รัฐช่วยเหลือที่ล้วนแต่ใช้เงินจำนวนมาก ส่วนรัฐจะให้กู้ก็น้อยเท่าไรก็ได้แล้วแต่ ขอเพียงให้พอคุ้มทุนเพราะต้นทุนเป็นเงินเข้ามากอยู่ที่ต้นละว่า 1,200 บาท ซึ่งคิดว่าอย่างต่ำก็ควรเท่าปีที่ผ่านมาคือ 160 บาทต่อตัน" นายธีระชัยกล่าว ■



๒๒ โรคระบาดในปลา หรือโรคแผลเน่าเปื่อย

โรคอีซูเอส (Epizootic Ulcerative Syndrome ; EUS) หรือ “โรคระบาดปลา” หรือ “โรคแผลเน่าเปื่อย” เป็นโรคที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและควบคุมขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE โดยลักษณะปลาที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจมีแผลสีตามตัวและส่วนหัว โดยแผลจะมีลักษณะของเส้นใยคล้ายเชื้อราฝังอยู่ สามารถพบได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและที่เลี้ยงในบ่อ เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากะพง ปลาแรด และปลาสลิด ฯลฯ ปัจจุบันยังไม่มียาและสารเคมีที่จะใช้ฆ่าเชื้อราที่ฝังอยู่ภายในเนื้อเยื่อปลาได้ แต่ถ้าสภาพอากาศและน้ำในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีผลทำให้เชื้อราต่างๆ เจริญและแพร่กระจายได้ช้าลง ในขณะที่เดียวกันปลาที่กำลังป่วยจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นทำให้หายป่วยได้ในเวลาต่อมา

โรคตัวดำ (Flavobacterium columnalis) เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรีย เนื่องจากโรคนี้อาจเกิดกับปลาหลังจากการย้ายบ่อ การลำเลียง หรือการขนส่งเพื่อการนำไปเลี้ยง หรือในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันมาก โดยปลาที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจมีแผลต่างขนาดตามลำตัว และเมื่อติดเชื้อแล้วจะตายเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ภายใน 24-48 ชั่วโมง สำหรับปลาที่พบว่าป่วยเป็นโรคนี้อาจมีสาเหตุ คือ ปลากระพงขาว ปลาช่อน ปลาช่อน ปลาบู่ และปลาสร้อยงาม วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ พักปลาที่จะเคลื่อนย้ายก่อนและใส่เกลือแกง ประมาณ 0.1% เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำในระหว่างการลำเลียง

โรคเคเฮวี (Koi Herpesvirus Disease : KHVD) ซึ่งมักเกิดในปลาแคร์ฟและปลาไน โดยปลาที่ป่วยจะมีอาการซึม อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตามลำตัวมีเมือกมาก มีแผลเลือดออกตามลำตัวและด้านท้อง บางครั้งพบแผลตื้นๆ รวมด้วย ในปลาที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงจะพบอาการเจ็อกเน่าและมีคราบสีขาวอมเหลืองแทรกอยู่ ปลาอ่อนแอกินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ว่ายน้ำเสียทรงตัว ลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำ และตายอย่างช้าๆ โดยอัตราการตายสูงถึง 50-100% โดยปลาจะทยอยตายไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ โรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้สารเคมี วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ การรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามอาการ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต

กนอ.จับมือจีนพัฒนา

● ขูสารพัดสิทธิประโยชน์ ● หวังดึงลงทุนเมืองไทย

๒ นายวีรพงษ์ ไซโซเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย ศึกษาดูฯ ของจีนด้วย ว่า ในวันที่ 28-30 พ.ย.นี้ กนอ. เตรียมลงนาม “เอ็มไอยู” เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ บันฑิความร่วมมือ (เอ็มไอยู) กับบริษัท คว้ารู้ ซึ่งทางรับเบอร์ แวลธ์ จะพัฒนา รับเบอร์ แวลธ์ กรุ๊ป ของจีน ที่ เมือง นิคมาฯ ยางแบบครบวงจรในเมืองชิงเต่า มีการ ชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชน จัดตั้งมหาวิทยาลัยวิจัย และพัฒนาขงแปรรูป จีน เพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน ต่าง ๆ อย่างมาก ขณะเดียวกันยังมีการลงทุน อุตสาหกรรมขงร่วมกัน รองรับการผลิตของ ที่เป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้ม อุตสาหกรรมขง ที่คาดว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้น แข็ง ซึ่งไทยเองมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอ อย่งที่จะรองรับการลงทุนที่ทยอยระดับราคาขง อีซี) ในปี 68 โดยการเดินทางครั้งนี้ จะมี ของไทยอยู่แล้ว จึงหวังว่าจะเกิดการร่วมมือใน น.ร.ว.ปริติยธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย ทุกด้าน รวมถึงการลงทุนในไทย เพราะจีนถือ เศรษฐกิจ และนายจักรมณช์ มาตุกวณิช รว. ไปเป็นตลาดส่งออกขงที่สำคัญ ขณะเดียวกันยัง อุตสาหกรรม และนางอรรชกา ศรีบุญเรือง มีการร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ การประกอบอุตสาหกรรมขง จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน”

อย่างไรก็ตามความร่วมมือครั้งนี้เป็น ความต่อเนื่อง หลังจากที่คณะนักกลงทุนจีน ในกลุ่มอุตสาหกรรมขง จากมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกชนจาก 30 บริษัท ได้เข้ามาเยือนไทยในวันที่ 23-25 พ.ย. เพื่อร่วมศึกษาดูขงทางและการจับคู่ธุรกิจ รวมทั้ง ศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของไทย ที่มี ศักยภาพและเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมความร่วมมือการลงทุนใน อุตสาหกรรมขงร่วมกัน

สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมเมืองขง (รับเบอร์ ซิตี้) ที่จังหวัด สงขลา อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่เหลือ หรือเฟส 3 ประมาณ 766 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,247 ไร่ ซึ่งจะออกแบบแล้วเสร็จ เม.ย. ปี 68 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ยังพารา มีการผลิตผลิตภัณฑ์ขงพาราในท้อง ตลาดให้สูงขึ้น คาดว่าก่อนสร้างเดือน ค.ค. 68 จะเสร็จในปี 60 กนอ. ซึ่งจะมีความพร้อมในการรองรับ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมขงพารา อย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ และในอนาคตจะมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ ในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้การวางแผนที่จะดึงนักกลงทุน ต่างชาติเข้ามา กนอ. พยายามที่จะเอื้อสิทธิ ประโยชน์ให้แก่ักกลงทุน ซึ่งการเปิดให้นัก ลงทุนเข้ามา กนอ. เตรียมที่จะพิจารณาในเรื่อง ของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางภาษี และไม่ใช่ ภาษี โดยในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษีจะดูแลในเรื่อง ของการสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า คลังสินค้า ซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบการ อุดหนุนทางการค้าและเอื้อประโยชน์ ต่อการ ส่งเสริมการลงทุน และจะต้องประเมินศักยภาพของกลุ่มทุนที่จะเข้ามาด้วย เพราะนัก ลงทุนจีนเป็นกลุ่มทุนเป้าหมายสำคัญ.

เจ้าของวัวควายเชียงรายกักพื้นที่สัตว์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ความคืบหน้ากรณีวัวควายในพื้นที่บ้านมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ล้มตายด้วยโรคระบาดด้วยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวมกว่า 50 ตัว ล่าสุดเจ้าของปางเลี้ยงวัวและควายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบหนองน้ำหนองหลวง ที่มีอยู่กว่า 30 แห่ง มีควายและวัวกว่า 700 ตัว โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย และบ้านใหม่นาวา ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ยังคงผูกและกักขังสัตว์เลี้ยงของตนเองไว้ในปางเลี้ยง ไม่ให้ไปออกหากินในพื้นที่ไกล

นายวิทยา จินตนวนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคคอบวมในสัตว์พบว่ามีการรับเชื้อมาจาก จ.อุทัยธานี โดยมีพ่อค้าชาวอุทัยธานีเดินทางมาติดต่อซื้อขายควายในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้พ่อค้าได้กินเนื้อควายที่ตายจากโรคดังกล่าวมาทำให้เชื่อติดมาด้วย นำเชื้อมาแพร่สู่ควายอีกที ซึ่งโรคคอบวมไม่มีผลต่อคนทำให้คนที่รับเชื้อมาจะไม่รู้ตัว แต่สัตว์จะแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงที่เกิดฝนตกหนักเชื้อจะแพร่เร็วและอยู่ได้นาน อย่างไรก็ตามจากการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและวัคซีนป้องกันให้ควายในพื้นที่เลี้ยงสามารถควบคุมโรคได้หมดแล้ว

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement)

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ดี แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะด้านการจัดการสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยเนื้อสัตว์ การป้องกัน การควบคุม ส่งเสริม การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”

กองสารวัตรและกักกันเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อป้องกันและกำจัดโรคระบาดทั้งจากสัตว์สู่สัตว์ และสัตว์สู่คน (Zoonosis) พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยซากสัตว์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ลดการสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประเทศ ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีมาตรฐานในการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ซึ่งในอดีตมีระบบการออกใบอนุญาตด้วยระบบมือ (Manual) โดยใช้แบบพิมพ์ ลงรายละเอียดข้อมูลโดยผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนที่ต้องมาติดต่อราชการด้วยตัวเอง เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังพบมีการปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตของราชการอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการเกิดโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ในพื้นที่ ๖๐ จังหวัด ๒๕๘ อำเภอ ๗๘๓ ตำบลของประเทศไทย จากข้อมูลด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ พบว่ามากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของการเกิดโรคระบาดมีสาเหตุมาจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และกองสารวัตรและกักกันได้พัฒนารูปแบบการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาด ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในปี ๒๕๕๔ กองสารวัตรและกักกันได้พัฒนาคิดค้นรูปแบบการให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็นผลให้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ เดือน

ในปี ๒๕๕๕ พัฒนาระบบ e-movement มาใช้ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งนำเข้า นำออก นำผ่าน ราชอาณาจักร และเพื่อรองรับผู้รับบริการ



ขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่มีมากขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ อีกทั้งมีระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ National Single Window (NSW) กับกรมศุลกากร เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้านำส่งสัตว์ และลดปัญหาการเกิดโรคระบาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ทำให้กรมปศุสัตว์และกองสารวัตรและกักกันประสบความสำเร็จในด้านบริหารจัดการภาครัฐ ในปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล รวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นของประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)



รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ดร.วิศ ธานีโต และผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน น.สพ.บุญฤทธิ์ ทรัพย์สุโขสกุล รับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ. วิษณุ เครืองาม

กองสารวัตรและกักกันยังคงดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการปศุสัตว์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย...

คิดจะเด่นอย่าตีแต่ต้นตาม

จากการติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานานหลายเดือน หลังจากที่รัฐบาล “ประยุทธ์ 1” ไว้วางใจให้ท่านรัฐมนตรี “ปดิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” มา นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยความหวังว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาภาคการเกษตรได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นถึงอดีตข้าราชการเก่า ที่เคยนั่งในตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงฯ” ที่ถือว่าสูงสุดของข้าราชการในหน่วยงาน

นั่นหมายถึง ท่านย่อมทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นภายในกระทรวงฯ อย่างทะลุโปร่ง ว่าควรจะเดินทางไปทางไหน และควรจะสะสางปัญหาอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ เพราะการเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ในครั้งนี้ ท่าน “ปดิพงศ์” แทบไม่มีต้นทุนที่ต้องแสวงหาอะไร เพื่อสืบทอดใครที่อยู่เบื้องหลังยกเว้นการส่งต่อความดีให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบบ้าง ครั้งหนึ่ง ท่านเคยมาวางกรอบการทำงานในกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง หลังถูกครอบงำจากพรรคการเมืองมานานหลาย 10 ปี

จากการติดตามการทำงานของทีมนักรัฐมนตรีมานานกว่า 3 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งถึงวันนี้ต้องบอกว่า ผิดหวัง เพราะงานที่ทางรัฐบาลตั้งเป้า แก้ปัญหาปากท้อง ที่วาดหวังให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ วันนี้ต้องบอกว่า อ้าปากค้างมากกว่าเพราะจนถึงวันนี้ สิ่งที่ทำ ตามที่รัฐบาลตั้งเป้า ที่ต้องการให้สะสางปัญหาแทบไม่มีวิวัฒนาการ ทั้งข้าว และยางพารา วันนี้ได้แค่แจกเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นเหมือนเงินซื้อใจ ไร่ละ 1,000 บาท ไปก่อน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ยังยืนยงไร้ทิศทาง ขณะที่เรื่องยางพาราและข้าว ในสต็อก ที่สังคมสงสัยว่าแท้จริงเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด วันนี้ก็ยังมีมรดก ไร่ความกระจ่าง แม้แต่ยางพาราที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ โดยตรงที่ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นที่สังคมสงสัยในสต็อก 2.1 ตัน ที่มีข่าวว่ามึนเมาเสียเหลือของดีเพียงร้อยละ 30 ถึงขณะนี้ไม่มีความกระจ่างแต่อย่างใด แถมยังมีข่าวว่า ทางรัฐบาลเทขายให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เพียงกิโลกรัมละ 60 กว่าบาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเอกชนจีนมาติดต่อซื้อถึงกิโลกรัมละ 72 บาท แต่ไม่ยอมขาย มาวันนี้ น่าจะถึงเวลาที่ท่านรัฐมนตรี จะสร้างความกระจ่างให้กับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ยังไม่รวมถึงนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เพราะวันนี้ ท่านเลขา ส.ป.ก. “วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์” ออกมาบ่นยอมรับ จึงงำว่าแก้ยาก เพราะที่ดินส่วนใหญ่ครอบครองโดยกลุ่มอิทธิพล ปัดติโกง หัวยัง “จิกๆจกๆ” ขนาดนี้ แล้วทางจะขนาดไหน ส่วนบางกรมที่หวังจะให้แก้ปัญหาทางพารา วันนี้คงลำบากเพราะข่าวว่ามีแต่ไปยุ่งกับปัญหาเล็กๆน้อยๆจนลืมเรื่องใหญ่ กับแค่เก้าอี้ประจำตำแหน่งราคาถูกลงไม่เต็มจุด ยังไปปลุกน้องแทบตาย ต้องซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ราคาตัวกว่า 45,000 บาท รูนวายต้องให้ข้าราชการคนหนึ่งในต่างจังหวัดจัดหาให้ถึงจบ วันนี้ต้องบอกว่าหมดหวังแล้วแหละพี่น้องชาวไทย งานนี้ท่านรัฐมนตรี น่าจะถึงเวลาปรับแผนการทำงานครั้งใหญ่ไม่ใช่ตั้งรับปรับแผนตามตามกระทรวงอื่น โดยเฉพาะด้านประชาสัมพันธ์อย่าเพียงแค่ตั้งกอง บก. ให้ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานทุกกรม กอง เอาข้อมูลมากอง ในส่วนกอง บก. หวังตั้งธงให้กระจอกข่าวในกระทรวงตั้งเอาข้อมูลไปเขียนตามทิศทางที่กระทรวงอยากเป็น แค่คิดก็ผิดแล้ว

แ่วว่างานนี้ มีการประเมินจากผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯบางคน ทึกทักเอา หากใช้วิธีนี้เห็นที่ จะได้ผลเพราะจากที่มีการตั้งรัฐบาลมีรัฐมนตรี ผลงานแทบเช่นไม้ขึ้นแพ้แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ ทำอะไรดูเข้าตาดีไปหมด แต่ดันลืมนิดไปว่า ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการที่ชื่อ “ปิติพงศ์” เข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรี คนที่เขาเข้ามาคุมงานกระทรวงเกษตรฯ ชื่อ “ฉัตรชัย” ที่วันนี้เ็นนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เคยทำงานเข้าหากับคนของกระทรวงเกษตรฯเป็นอย่างดี วันนี้ถ้าอยากจะได้มันอย่างดีแต่เดินตาม นะครับ ท่าน

“ดอกปีบ”